

การอยู่ร่วมกัน โดยสันติ

ต่อจากฉบับที่แล้ว

ทรัพย์สินเรือกสวนไร่นา ศาสนสถาน สิ่งสาธารณูปโภค เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล แม้กระทั่งบุคคล ในกรณีของการทำลายทรัพย์สินนั้นเป็นที่ต้องห้ามนอกเสียจากว่าฝ่ายศัตรูได้เริ่มลงมือก่อน มุสลิมไม่ได้รับอนุมัติให้ฆ่าเชลยศึกที่ยอมแพ้ ข้าศึกที่บาดเจ็บกำลังนอนอยู่ในสนามรบ นอกจากนี้ยังมีระเบียบวินัยอีกมากมายที่ทหารมุสลิมต้องรักษาซึ่งเป็นมาตรฐานอันสูงส่งในการปฏิบัติ

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ของความสันติสุขจงมีแด่ท่านและแก่ลูกหลานของท่าน) ได้เคยให้อิวาตที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งต้องเข้มงวดกวดขันอย่างสูง เมื่อทหารมุสลิมได้ยื่นท่านรอสูลปฏิเสธไม่ให้พวกเขาฆ่าเด็ก ๆ ทหารเหล่านั้นคัดค้านขึ้นว่า “เด็กเหล่านี้ไม่ใช่พวกบูฆาเจวีคดอกหรือ?” ท่านศาสดาตอบว่า “บรรพบุรุษของพวกเขาท่านไม่ได้เป็นผู้บูฆาเจวีคดอกหรือ?”

อิสลามห้ามมิให้มุสลิมตัดแหล่งเสบียงที่จำเป็นแก่ชีวิตของฝ่ายศัตรู เช่น น้ำ อาหารเป็นต้น มุสลิมถูกเรียกร้องให้ต่อสู้อย่างกล้าหาญและไม่ให้ฆ่าศัตรูในขณะที่พวกเขาหนีและกระหายน้ำ ในขณะที่ทำการรบหากทูตฝ่ายศัตรูเข้ามาในดินแดนอิสลามเพื่อทำการเจรจายุติการรบ ทูตเหล่านั้นจะต้องได้รับการพิทักษ์อย่างสูงยิ่ง โดยการให้ความสะดวกในการเจรจาทุกประการ อิสลามส่งเสริมให้มุสลิมปลดปล่อยเชลยศึกสงครามให้ดูแลเชลยศึกอย่างดี ให้เสนอหลักการสันติภาพแก่ฝ่ายศัตรหากบุคคลเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายหรือก่อความสับสนเสี่ยงต่ออันตรายให้แก่ฝ่ายมุสลิม อัลกุรอานได้ระบุไว้ดังนี้

“และหากว่าคนใดของพวกบูฆาเจวีคแสวงหาการคุ้มครองจากพวกสุเจ้า จงให้การปกป้องแก่เขาเพื่อว่าเขาอาจจะได้ยินได้ฟังคำของอัลลอฮ์บ้าง แหละแล้วนำเขาไปยังสถานที่อันปลอดภัย (บ้านเมืองของเขา).....” (อัลกุรอาน 9/6)

ภายหลังการยุติการรบ

มาตรการต่าง ๆ ในการปฏิบัติระหว่างการรบนั้นได้นำมาประยุกต์ใช้ภายหลังที่ยุติการรบด้วยมุสลิมถูกสั่งให้ปฏิบัติต่อเชลยศึกสงครามด้วยความเมตตากรุณา

“และเขาเหล่านั้นให้อาหาร เพื่อความรักจากอัลลอฮ์แก่คนยากจน เด็กกำพร้าและนักโทษ โดยกล่าวว่า เราให้อาหารแก่พวกท่านเพื่อความพึงพอใจของอัลลอฮ์เท่านั้น เราไม่ปรารถนารางวัลหรือคำขอบคุณใด ๆ จากพวกท่านเลย” (อัลกุรอาน 76/8-9)

มุสลิมปลดปล่อยเชลยศึกของเขาด้วยการไถ่ถอนหรือไม่มีการไถ่ถอนก็ตามแล้วแต่กรณี แต่ในกรณีส่วนมากแล้วเชลยศึกได้รับการปลดปล่อยโดยปราศจากเงินค่าไถ่ถอน แต่ในสถานการณ์บางอย่างก็นับเป็นความจำเป็นที่จะต้องเรียกค่าไถ่ถอน

ท่านรอสูลุลลอฮ์เคยได้ปล่อยเชลยศึกจำนวนมาก มีทั้งใช้ค่าไถ่ถอนและไม่ใช้ค่าไถ่ถอน หลังสงคราม บาดัร ท่านรอสูลได้สัญญาที่จะปล่อยเชลยศึกเหล่านั้นผู้ซึ่งอย่างน้อยก็ต้องสอนมุสลิม 10 คนให้อ่านออกเขียนได้

เพื่อการสู้รบบางครั้งจะมีการโฆษณาชวนเชื่อแบบ
ชั่วร้ายเพื่อรณรงค์ต่อต้านอิสลาม อิสลามอนุมัติให้ใช้
สื่อสารมวลชนทุกชนิดเข้ารณรงค์เพื่อที่จะเป็นการชี้แจง
เจตนาธรรมของอิสลามที่ถูกต้องให้แก่ฝ่ายศัตรู มุสลิม
สามารถปฏิบัติการรณรงค์นี้โดย

ก. การส่งทูตไปเจรจา

ข. โดยการทำข้อตกลงระหว่างคู่กรณี (กับฝ่ายศัตรู
ที่ไม่ใช่มุสลิม)

จากสมัยเริ่มแรกท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ส่งสารไปยัง
บรรดาประมุขของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงทั้งหมด
โดยการอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของศาสน์นี้ของท่าน และได้
ส่งตัวแทนไปยังเผ่าต่าง ๆ ในคาบสมุทรอาหรับเพื่อ
อธิบายศาสน์อิสลาม การกระทำเช่นนี้เพื่อเผชิญหน้า
กับการโฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้านอิสลามของฝ่ายศัตรู
ท่านรอซูลได้ส่งสาส์นถึงจักรพรรดิแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย
ถึงอาณาจักรโรมัน และอาณาจักรอียิปต์ เป็นตัวอย่าง
ในประเด็นนี้

มุสลิมได้ทำข้อตกลงในการปกป้องร่วมกันกับเผ่า
ต่าง ๆ และรัฐต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
และเป็นการลดการข่มขู่การทำสงคราม

อิสลามได้เคยทำสัญญาปกป้องร่วมกันกับเผ่า กุษาอะฮ์
และจะต้องช่วยพันธมิตรในการรบกับพวก กุเรช ในเหตุ-
การณ์แห่ง ฮุคัยบียะฮ์ อิสลามได้เตรียมที่จะอนุมัติ
ให้ทำการหยุดรบเพื่อแสวงหาสันติภาพซึ่งสามารถเห็น
ได้จากสนธิสัญญา ฮุคัยบียะฮ์ ซึ่งได้กระทำกันขึ้นระหว่าง
พวกมุชริกีนมักกะฮ์ กับฝ่ายมุสลิมในฮิจญ์เราะฮ์ที่ 8

อิสลามได้มีคำสั่งต่อบรรดามุสลิมให้ยึดกุมสนธิ
สัญญาอย่างเข้มงวดกวดขันและไม่อนุมัติให้ละเมิดข้อ
ตกลงใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญานั้น มีโองการมาก
มายในคัมภีร์อัลกุรอานที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เรา
จะยกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางโองการเท่านั้น

“และจงปฏิบัติให้ครบตามสัญญาของอัลลอฮ์เมื่อสุเจ้า
ได้ทำมันขึ้น และจงอย่าละเมิดสัจบรรณเหล่านั้นภายหลัง
ที่สุเจ้าได้ให้การยืนยันแก่มันเหล่านั้น ขณะที่สุเจ้าได้กระทำ
อัลลอฮ์คือความมั่นใจของสุเจ้าโดยแน่นอนยิ่งอัลลอฮ์ทรงรู้

ในสิ่งซึ่งสุเจ้ากระทำ และจงอย่าเหมือนอย่างนางผู้ที่ภายหลัง
ได้ทำให้มันแข็งแกร่ง แล้วนางได้ทำให้เส้นด้ายคลายออกเป็น
ชิ้น ๆ สุเจ้าทำสัจบรรณของสุเจ้าเพื่อเป็นหนทางไปสู่
การฉ้อฉลระหว่างพวกสุเจ้า เพื่อความหวาดกลัว มิฉะนั้น
แล้วมนุษย์กลุ่มหนึ่งก็จะกลายเป็นผู้มีอำนาจมากกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ” (อัลกุรอาน 16/91-92)

“และจงอย่าทำสัญญาของสุเจ้าเพื่อหวังเป็นทางไปสู่
การฉ้อฉลหลอกลวงระหว่างสุเจ้า หรือเท้าของสุเจ้าได้ไถล
ลื่นไปภายหลังจากที่มัน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างมั่นคง และ
สุเจ้าจะขมรสของความชั่วร้ายเพราะเหตุว่าสุเจ้าได้หันกลับ
จากทางของอัลลอฮ์และสุเจ้าจะได้รับการลงโทษอย่างสาหัส”
(อัลกุรอาน 16/94)

สรุป

อิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับพระบัญชาจากอัลลอฮ์
ประสงค์ได้หว่านเมล็ดพืชพันธุ์ไว้ในจิตใจของมนุษย์ผู้ซึ่ง
เป็นผู้รับสาส์นนี้ มนุษย์เป็นเสมือนภาชนะรองรับ ฉะนั้น
มนุษย์จึงไม่สามารถที่จะทำลายภาชนะรองรับเหล่านี้ได้
มนุษย์เพียงแค่ขัดเกลามันและทำให้มันว่างจากสิ่งที่เป็น
พิษภัยต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้มันได้กลายเป็นสิ่งมีค่าใน
การรับรู้มวลเกสรจากสวรรค์ซึ่งถือเป็นสิ่งสูงสุด ด้วย
การทำให้ภาชนะรองรับนี้ว่างจากสิ่งชั่วร้าย มนุษย์ก็จะ
กลายเป็นผู้มีคุณค่าในการรับสาส์นจากเบื้องบนได้ มนุษย์
ก็จะกลายเป็นแปลงเพาะอันอุดมสมบูรณ์ที่เมล็ดพันธุ์
จากสวรรค์จะหว่านลง เมล็ดพืชพันธุ์แห่งอิสลามได้ถูก
วางลงในจิตใจของมนุษย์โดยผ่านคัมภีร์อัลกุรอานและ
เครื่องมือของการประกาศสาส์นนี้ในหมู่มนุษย์ นั่นคือ
ท่านศาสดา จากเมล็ดพืชพันธุ์นี้ก็งอกเงยขึ้นมาจำเริญ
เป็นพฤษชาติแห่งวิญญานซึ่งได้เคยสร้างอารยธรรมที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดมาแล้วในประวัติศาสตร์ พฤษชาตินี้ได้แผ่
ร่วมเงาของมันออกไปอย่างกว้างขวางให้ความร่มเย็นแก่
ชาติพันธุ์มนุษย์ให้มีชีวิตเป็นและตายอยู่ในยุคปัจจุบัน
และมนุษย์จะได้แสวงหาความหมายและความสมบูรณ์
พร้อมในชีวิตของเขาได้